

สรุปผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ครั้งที่ 2/2553 (RW2)

ประเด็น	เขต 1	เขต 2	เขต 3	เขต 4	เขต 5	เขต 6
1. วัน / เดือน / ปี และสถานที่จัด	23 – 23 มิย. 53 ที่ โรงแรมชัยนาทธานี อ.เมือง จ.ชัยนาท	วันที่ 17 – 18 มิย.53 ที่ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชน เกษตร จังหวัดกาญจนบุรี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี	วันที่ 17 – 18 มิย. 53 ที่ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง	วันที่ 28-29 มิย.53 ที่ โรงแรมชัยพัช อ.เมือง จ.ขอนแก่น	วันที่ 28-30 มิย.53 ที่ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	วันที่ 17 – 18 มิย. 53 ที่ โรงแรมฮอติเคย์ การ์เด็น อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์	1. เป็นเวทีในการประสาน การดำเนินงานส่งเสริมการ เกษตรภายในเขต และเชื่อม โยงการดำเนินงานระหว่าง ส่วนกลางกับภูมิภาค 2. เป็นเวทีในการสนับสนุน วิชาการและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างจังหวัด ภายใน เขต	1. เป็นเวทีถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการส่งเสริมการ เกษตร ปี 2553 2. ประสานการดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานตาม ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และ โครงการที่สำคัญในงาน ส่งเสริมการเกษตร 3. เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้/ถ่ายทอด ความรู้ระหว่างจังหวัดและ ศูนย์ปฏิบัติการ ในเขตที่ 2 ตลอดจนการประสาน ความร่วมมือระหว่างเขต จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการและ สนับสนุนด้านวิชาการ ใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง	- ประสานการดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานตาม ภารกิจ ยุทธศาสตร์และ โครงการที่สำคัญของกรม ส่งเสริมการเกษตร	1. ติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ การบริหารงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และ โครงการที่ สำคัญ ของกรมส่งเสริมการ เกษตร 2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปองค์ความรู้ เข้าสู่คลัง ความรู้ 3. เป็นเวทีเพิ่มเติมเสริม ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรระดับ จังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ	1. เป็นเวทีในการประสาน งานติดตามโครงการตาม ยุทธศาสตร์ และ โครงการ สำคัญของกรมฯ 2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สนับสนุนวิชาการ ระหว่างจังหวัด และศูนย์ ปฏิบัติการฯ ภายในเขต	1. พัฒนาความรู้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน 2. พัฒนาการปฏิบัติงานตาม โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2553

ประเด็น	เขต 1	เขต 2	เขต 3	เขต 4	เขต 5	เขต 6
3. ผู้เข้าร่วมสัมมนา	<p>จำนวน 45 คน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน.กลุ่ม/ฝ่าย จาก สนง. กษจ. 9 จว. 27 คน - ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ 3 ศูนย์ 3 คน - ผอ.กลุ่ม จากเขต 4 คน - วิทยากรจากส่วนกลาง คณะ KM เขต และ ผู้เกี่ยวข้อง 11 คน 	<p>จำนวน 64 คน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จนท.ผู้รับผิดชอบงาน ระดับจังหวัด 8 จว. 40 คน (Food Safety ศูนย์เรียนรู้ฯ วิชาทกิจชุมชน ระบบ ส่งเสริมฯ และ KM) - จนท.ศูนย์ปฏิบัติการ 6 ศูนย์ 6 คน - จนท.ส่วนกลาง 4 คน - จนท.เขต 14 คน 	<p>จำนวน 65 คน</p> <ul style="list-style-type: none"> - นวส. ระดับจังหวัด. 9 จว. - .ศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์ - วิทยากร จากส่วนกลาง - จนท.เขต 	<p>จำนวน 90 คน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จนท.สนง.กษจ. 19 จว. - จนท.ศูนย์ปฏิบัติการ 13 ศูนย์ - จนท.ส่วนกลาง - จนท.เขต 24 - วิทยากร 	<p>จำนวน 68 คน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จนท.สนง.กษจ. 14 จว. 42 คน - จนท.ศูนย์ปฏิบัติการ 8 ศูนย์ 9 คน - จนท.ส่วนกลาง 3 คน - จนท.เขต 14 คน 	<p>94 คน (เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ / ส่วนกลาง) ระดับจังหวัด คือผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ งาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และงานส่งเสริมและพัฒนา การผลิต</p>
4. ประเด็นการสัมมนา	<p>1. การบรรยาย</p> <p>1) แนวคิดการทำงาน ส่งเสริมการเกษตร โดย นายสุพล ธนบุรีรักษ์ ผอ.สสข. ที่ 1 จ.ชัยนาท</p> <p>2. เวทีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>1) ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร ปี 2553 ของ สนง.กษจ.และอำเภอ ในเขตที่ 1</p> <p>2) ความก้าวหน้าและผลการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย</p>	<p>1. การบรรยาย</p> <p>1) แนวทางการดำเนินงาน จัดการความรู้ในงาน ส่งเสริมการเกษตร โดย นายสุพจน์แสงประทุม ผอ.สสข.ที่ 2 ราชบุรี</p> <p>2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อการสื่อสาร ในงานส่งเสริมการเกษตร โดย นายกิตติ เหมือนจันทร์ แจ่ม สสข. ที่ 2</p> <p>2. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำองค์ความรู้ จากการสัมมนา RW1/53</p>	<p>1. การบรรยาย</p> <p>1) นโยบายการดำเนินงาน ส่งเสริมการเกษตร โดย นายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.ที่ 3 ระยอง</p> <p>2) แนวทางการจัดการธุรกิจ เกษตร โดย นายนิวัฒน์ พันธุ์ นายกสมาคมไม้ผล จ.ระยอง</p> <p>3) รูปแบบการจัดการด้านการผลิต การตลาดมะม่วง เพื่อการส่งออก โดย นายศักดิ์คำ ชันดิพะโล ประธานกรรมการสหกรณ์</p>	<p>1. การบรรยาย</p> <p>1) การบรรยายคณะ “การดำเนินงานวิชาทกิจชุมชน พึ่งตนเองที่ประสบความสำเร็จ” โดย - นายสุรศักดิ์ แพงเจริญ วิชาทกิจชุมชน โรงสีข้าว ชุมชนบ้านโคกตะเคียน จ.สุรินทร์</p> <p>- นายแสนหมั่น อินทรไชยา วิชาทกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอ่อนนาลับ จ. อุดรธานี</p> <p>- นางฐิติพร การภักดี</p>	<p>1. การบรรยาย</p> <p>1) ทิศทางการส่งเสริม การเกษตรในทศวรรษหน้า โดย นายอนันต์ ลีลา รศส.ว.ก.</p> <p>2) สรุปผลการติดตามงาน โครงการส่งเสริมการเกษตร โดย นายชำนาญ ฐุ่นประดับ สสข.ที่ 5 สงขลา</p> <p>3) แนวทางและหลักเกณฑ์ การประกวดผลงานการจัดการความรู้ และการ ประเมินความเข้มแข็งของ องค์กรด้านการจัดการ</p>	<p>1. การบรรยายและนำเสนอ ผลปฏิบัติงาน</p> <p>1) ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ครั้งที่ 1/2553</p> <p>2) แนวคิดและกรณี ตัวอย่างการวิจัยในงาน ส่งเสริมการเกษตร</p> <p>3) ผลการดำเนินงานของ จังหวัดตัวอย่าง จากกลุ่ม จังหวัด</p> <p>2 การอภิปรายกลุ่มย่อย</p> <p>1) แบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่ม งาน 2 ประเด็น คือ - ติดตามความก้าวหน้าการ</p>

ประเด็น	เขต 1	เขต 2	เขต 3	เขต 4	เขต 5	เขต 6
	<p>การจัดการความรู้ ปี 2553 ของจังหวัด ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ ของกรมฯ</p> <p>- โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน</p> <p>- โครงการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>- โครงการส่งเสริมองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน</p> <p>3) ผลสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรกรของจ.นท.ส่งเสริมเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2553 ในพื้นที่เขตที่ 1 โดย</p> <p>- นายประสาธน์ คำชื่น สนง.กษอ.อินทร์บุรี สิงหนบุรี</p> <p>- นายภฤศ พรแสวงพิรุณ สนง.กษอ.บางใหญ่ นนทบุรี</p> <p>- นางสุวรรพัชร นรเดชานนท์ สนง.เกษตรเขตมีนบุรี กทม</p> <p>3. การอภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง การทำงานส่งเสริมการ</p>	<p>ไปใช้ประโยชน์ (แบ่งกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม)</p> <p>1) โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน (Food Safety)</p> <p>2) วิสาหกิจชุมชน</p> <p>3) ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง</p> <p>4) ระบบส่งเสริมการเกษตร</p> <p>5) การให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการ</p> <p>6) การจัดการความรู้</p> <p>3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมและบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ให้ประสบความสำเร็จ โดย ...</p> <p>- หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สนง.กษจ.กาญจนบุรี</p> <p>- เกษตรอำเภอท่ามะกา จ.กาญจนบุรี</p> <p>- นวส. รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร สนง.กษอ.</p>	<p>ชมรมชาวสวนมะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด</p> <p>2. การแบ่งกลุ่มอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม</p> <p>1) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (ทพศ.1-3)</p> <p>2) การจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร</p> <p>3) เทคนิคการขับเคลื่อนการประชุมคณะ กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด</p> <p>4) การจัดการความรู้ (KM) ในงานส่งเสริมการเกษตร</p> <p>3. การประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้านการจัดการศัตรูพืช โดย นายอรุณพล พัทธคมพันธ์ สพส.</p>	<p>วิสาหกิจชุมชนส้มปลาพัก บ้านหนองระเวียง</p> <p>จ. มหาสารคาม</p> <p>- นายวิจิตร รินทรระ สสข. ที่ 4 (ดำเนินรายการ)</p> <p>2) การปรับตัวของเกษตรกรต่อเขตการค้าเสรีอาเซียน หรืออาฟต้า (ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดย อ.วีระ ภาคอุทัย คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น</p> <p>3) สรุปผลการติดตามความก้าวหน้างานส่งเสริมการเกษตร ไตรมาสที่ 3 โดย นายบุญศรี อ่อนลออ สสข.4</p> <p>4) ความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและการประกวดผลงาน KM ประจำปีงบประมาณ 2552 โดย นางศิริวรรณ หวังดี กวพ.</p> <p>2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มย่อย 3 เรื่อง</p>	<p>ความรู้ โดย นายบุญรัตน์ สุขมาก กวพ.</p> <p>2. การแบ่งกลุ่มอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>1) แนวทางการติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2554</p> <p>2) การบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ระหว่างจังหวัดและศูนย์พัฒนาอาชีพการเกษตร และสำนักส่งเสริมและพัฒนากา เกษตรเขต</p> <p>3) ทิศทางการส่งเสริมการเกษตรในทศวรรษหน้า กรณีมุมมองของจังหวัดและศูนย์พัฒนาอาชีพการเกษตร</p> <p>4) การจัดการความรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดและศูนย์พัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2553</p> <p>5) การสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่</p>	<p>ดำเนินการตามโครงการ ปี 2553</p> <p>- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการจัดการความรู้ ตามแผน ปี 2553</p> <p>2) แบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มจังหวัด</p> <p>- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการงาน/โครงการ และการจัดการความรู้ ของจังหวัด ในปี 2553</p> <p>- คัดเลือกจังหวัดที่มีผลงานนำเสนอในที่สัมมนา เป็นกรณีศึกษาการดำเนินงาน</p> <p>- การกำหนดประเด็นวิชาการ/ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน</p>

ประเด็น	เขต 1	เขต 2	เขต 3	เขต 4	เขต 5	เขต 6
	<p>เกษตรกรให้ประสบความสำเร็จ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มที่ 1 แนวทางการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร - กลุ่มที่ 2 แนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ - กลุ่มที่ 3 แนวทางการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเกษตรกรอำเภอ - กลุ่มที่ 4 แนวทางการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเกษตรกรตำบล - กลุ่มที่ 5 แนวทางการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเคหกิจเกษตร <p>4. การประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นด้านการจัดการศัตรูพืชของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยนายวิรัชศักดิ์ อัดถไพศาล สพส.</p>	<p>ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี</p> <ul style="list-style-type: none"> - นวส.รับฝัดชอบ ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี - ประชาชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน <p>เกษตรกรรมะขามทอง</p> <p>ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี</p> <p>4. การประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้านการจัดการศัตรูพืช โดยนางวัชรินทร์ โอพารกนท สพส.</p>		<p>1) ผลการดำเนินงานตาม KV ที่กำหนดร่วมกันใน RW 1/53</p> <p>2) องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามโครงการฯ จังหวัด</p> <p>3) การกลั่นกรององค์ความรู้ก่อนเข้าสู่ K-center</p>	<p>4. การประชาสัมพันธ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่องระบบการบริหารจัดการศัตรูพืช โดย นายสุทธิพันธ์ พรหมสุภา ผอ.สปส.</p>	

แหล่งข้อมูล : สรุปผลข้อมูลจากการเข้าร่วมเวที RW2 โดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร / กรกฎาคม 2553